
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  

 

๕.๑๒ การพิจารณาการลงทุนเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลงทุนเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๒.๑ 

ที่ประชุมร่ วมกัน พิจารณาและมีข้อ เสนอแนะ ให้คณะกรรมการกองทุนฯ                
หาแหล่งลงทุนอ่ืน เพ่ือน าเสนออัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณา ในการลงทุน   
ครั้งต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้น าเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง               
จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ไปลงทุนโดยฝากประจ าธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ านวน ๑๒ เดือน โดยให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ              
ของท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


